

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.
Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Lễ ngày thường:
Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 7g00 tối.

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Ngày 08 Tháng 05 Năm 2022

Hát Nhập Lễ:

Tv 32,5-6

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín tầng trời. Ha-lê-lui-a.

BÀI ĐỌC I:

Cv 13,14.43-52

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-gê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-di-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng : "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : Ta sẽ đặt người làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền giữ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.



HÁT ĐÁP CA:

THÁNH VỊNH 99

- Hỡi toàn thể địa cầu, hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan. Cát tiếng reo vui vào trước Thánh Nhan Ngài.
- Hãy thành khẩn tin nhận Ngài là Thiên Chúa, tạo thành ta, ta là Dân Chúa, giống lớp chiên con, Ngài dẫn dắt trong đàn.

3. Bởi vì ở nơi Ngài đầy lòng nhân ái, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, mãi tới thiên thu Ngài vẫn tín trung hoài.

Đáp. Ta là dân Ngài, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đạo.

BÀI ĐỌC II:

Kh 7,9.14b-17

Con Chiên sẽ chặn dất và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngài và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhánh lá thiên tuế. Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được châu trước ngài Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngài sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngài sẽ chặn dất và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Ga 10,14

Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa nói : "Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi." *Alleluia, Alleluia, Alleluia.*



TIN MỪNG:

Ga 10,27-30

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Đó là Lời Chúa.

Hát Kết Lễ:

Vì Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a.

Kinh Hiền Mẫu

Lạy Chúa Giêsu ở Nazareth, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều lần trong ngày, xin cho các bà mẹ công giáo chúng con, hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi, để luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. Lạy Chúa, khi nhận lời Đức Mẹ cầu bầu ở Cana, Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc, khiến cho nhiều người được hân hoan. Xin Chúa ban cho gia đình chúng con, luôn nhận được niềm vui, để làm cho quê hương này luôn thái bình thịnh vượng. Lạy Chúa, Chúa đã âu yếm các em nhỏ, chữa lành bao thanh niên, và kêu gọi nhiều người trẻ theo Chúa. Xin ban tràn đầy ơn lành, cho hết mọi người trong gia đình chúng con, để chúng con sống theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa từ trên thánh giá, Chúa đã nhìn đến những đau thương của Đức Mẹ, mà trao cho người nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh. Xin cho cuộc đời lam lũ của chúng con, được góp phần vào công cuộc cứu thế. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con, và chúc lành cho hết các bà mẹ trong Giáo xứ chúng con. Amen.



THÔNG BÁO

• Quý ông bà và anh chị em hoặc gia đình nào muốn dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng hoa, có thể đem hoa đến cùng dâng hoa cho Đức Mẹ trước Thánh lễ và nhận hoa về sau Thánh lễ nếu muốn. Xin cảm ơn.

CHÚC MỪNG

Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ và Giáo Xứ xin chúc mừng:

- Đến Quý Cụ, Quý Bà, Quý Chị đang lãnh nhận chức vụ làm mẹ và mẹ thiêng liêng. Nguyên xin Thiên Chúa thương ban nhiều ơn lành đến tất cả Quý Cụ, Quý Bà và Quý Chị.
- Anh chị : **Lê Joseph Minh Phi** và **Moa Fairouz** vừa mới kết hôn tại Giáo xứ chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh chị trong đời sống gia đình Kitô Giáo.

Tháng Hoa 2022

• Quý ân nhân và ông bà anh chị em muốn ủng hộ chi phí cho việc dâng hoa kính Đức Mẹ vào **ngày 11 tháng 06 Hành Hương Midland**. Xin quý vị để vào phong thư và bỏ vào thùng dâng cúng. Xin chân thành cảm ơn.

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương Midland 2022

Kỷ Niệm Ngày Hành Hương Midland lần thứ 40.

• Đến Các Thánh Tử Đạo Canada tại Midland, sẽ được tổ chức vào **thứ Bảy ngày 11-06-2022**. Thánh lễ Đồng Tế do: - **Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto, chủ tế.**

- **10:30 AM:** Bí Tích Cáo Giải, Bên Ngoài Khu Vực Sau Lễ Đài Chính.

- **11:30 AM:** Thánh Lễ Đồng Tế. (Lễ Kính Đức Mẹ) tại Lễ Đài Chính.

- **12:45 PM:** Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nền Móng Tượng Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (Ngay Sau Thánh Lễ).

- **1:00 PM:** Nghỉ Trưa và Thăm Viếng Khu Vực Hành Hương.

- **2:30 PM:** Khấn Dâng Cộng Đoàn và Khách Hành Hương Cho Đức Mẹ - Khấn Xin Ôn Lánh và những ý nguyện.

- **03:00 PM:** Rước Thánh Thể từ nhà thờ đến Lễ Đài, Nghi Thức Tôn Thờ Thánh Thể.

- **3:15 PM:** Rước Kiệu Cung Nghinh Thánh Thể, Tôn Vinh Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Canada.

- **4:30 PM:** Châu Thánh Thể và Phép Lành Thánh Thể. (Tại Lễ Đài).

- **5:00 PM:** Khấn Các Thánh Tử Đạo.

- **5:30 PM:** Phép Lành Trọng Thể và kết thúc ngày Hành Hương.

Kính mời quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự ngày Hành Hương. Chương trình và bản đồ hướng dẫn sẽ có để ở cuối nhà thờ vào **22-05**. Xin ông bà và anh chị em viết các ý khấn và bỏ vào hộp xin khấn trước **ngày 28-05** để kịp in sách cho Ngày Hành Hương. Các Hội đoàn nào muốn có gian hàng và Quảng Cáo cho thương mại trên Midland, xin ghi danh với **VPGX** hạn chót ghi danh **ngày 04-06-2022**, để tiện sắp xếp xin ghi danh càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn.

